

Số: /CCCNTY-CNTY

Sóc Trăng, ngày tháng năm 2024

V/v triển khai công tác kiểm dịch vận chuyển để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh

Kính gửi: Các hộ chăn nuôi, kinh doanh, điểm mua bán gia súc, gia cầm

Thực hiện Công văn số 97/SNN-CCCNTY ngày 15/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc khẩn trương ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Hiện nay, sau một thời gian dài dịch bệnh động vật ít xuất hiện nên tâm lý chủ quan ở một số người chăn nuôi lơ là, không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, dẫn đến các mầm bệnh lưu hành tại địa phương có nguy cơ bộc phát nhất là tại các địa phương có tỷ lệ tiêm phòng thấp, nên dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như không được xử lý khoanh vùng kịp thời có thể bùng phát dịch. Nhằm kiểm soát tốt các loại dịch bệnh động vật, ngăn chặn triệt để tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật nhập vào tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị các hộ chăn nuôi, kinh doanh, điểm mua bán gia súc, gia cầm thực hiện một số nội dung sau:

**1. Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, cung ứng động vật, sản phẩm động vật tuân thủ yêu cầu khi nhập giống vật nuôi vào địa phương**

Chỉ được phép vận chuyển động vật tới địa điểm ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch.

Phải khai báo trung thực với Thú y địa phương nơi tiếp nhận động vật về địa điểm, số lượng, tình trạng sức khỏe động vật khi vận chuyển đến.

Thực hiện việc nuôi cách ly động vật ít nhất là 07 ngày trước khi nhập đàn hoặc đưa về các hộ chăn nuôi, nghiêm cấm thả động vật ra ngoài khu cách ly.

Kiểm tra, theo dõi lâm sàng trong suốt quá trình nuôi cách ly theo quy định, thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc khu vực nuôi cách ly trước và sau mỗi đợt nhập và xuất động vật.

Báo cho cơ quan Thú y gần nhất về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh đối với động vật nhập vào địa phương sau thời gian cách ly.

## **2. Đối với người cung ứng động vật, sản phẩm động vật làm giống**

Phải đăng ký khai báo về việc nhập con giống với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh trước khi cung ứng và chấp hành đúng với các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm dịch vận chuyển.

Con giống phải đảm bảo chất lượng, được tiêm phòng đầy đủ từ các cơ sở sản xuất con giống và còn hiệu lực, có biên bản giao nhận con giống, trong đó thể hiện rõ số lượng, chủng loại và các chứng nhận cần thiết có liên quan.

Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về kinh tế, chi phí phòng, chống dịch bệnh và bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu không thực hiện đúng các quy định hiện hành để làm dịch bệnh lây lan.

## **3. Đối với người chăn nuôi, người tiêu dùng**

Chủ động chọn con giống đảm bảo chất lượng tốt, kiểm tra các giấy tờ kèm theo con giống trước khi đưa vào chăn nuôi.

Chỉ mua gia súc, gia cầm từ người cung ứng, các cơ sở chăn nuôi có địa chỉ rõ ràng, tại các vùng an toàn, không có dịch bệnh; con giống đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin và phải đăng ký với cơ quan thú y để thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường; chuẩn bị đủ nguồn thức ăn, nước uống, thuốc thú y và các vật tư cần thiết phục vụ chăn nuôi trước khi nhận con giống về nuôi.

Thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi với chính quyền địa phương về số lượng, nguồn gốc con giống mới nhập về; báo ngay với Thú y địa phương khi phát hiện gia súc, gia cầm bệnh, bỏ ăn hoặc chết bất cứ lý do gì khi vừa nhập đàn.

Không ăn thịt gia súc, gia cầm mắc bệnh, không mua động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc chưa qua kiểm soát của cơ quan thú y.

Vì nhiệm vụ chung của toàn ngành, yêu cầu hộ chăn nuôi, điểm mua bán gia súc, gia cầm nghiêm túc thực hiện, trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Chi cục Chăn nuôi và Thú y để hướng dẫn xử lý kịp thời./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- BGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);
- Phòng KT, NN và PTNT (để biết);
- Trạm CNTY huyện, thị xã, TP (p/h thực hiện);
- Lưu VT, CCCNTY.

**CHI CỤC TRƯỞNG**

**Lâm Minh Hoàng**